
รายงานการประชุม 
คณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพ่ือพัฒนาและแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกจิ (กรอ.) จังหวัดสตูล 

คร้ังที่ 2/2565 
วันพฤหัสบดีที ่11 เมษายน 2565  เวลา  13.30 น. 

ณ ห้องประชุม 1 โต๊ะพญาวงั ช้ัน 4 ศาลากลางจงัหวดัสตูล 

รายชื่อคณะกรรมการฯ ผู้มาประชุม 
1. นายเอกรัฐ  หลเีส็น  ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล   ประธานกรรมการ 
2. นายชัยพร  เอ้งฉ้วน  ประธานหอการค้าจังหวัดสตูล  รองประธานกรรมการ
3. นายชวรณ  สุธาภานิช ประธานสภาอตุสาหกรรมจังหวัดสตลู รองประธานกรรมการ
4. นายสาคร  สิทธิศักดิ ์ ท้องถ่ินจงัหวัดสตลู   กรรมการ 
5. นางกีรตญิา  ทิมเมอืง  คลังจงัหวัดสตูล    กรรมการ 
6. นางสายช่อ      อังศุพาณิช  พาณิชย์จังหวัดสตลู   กรรมการ 
7. นายอ านาจ  ศรีอินทรเ์กื้อ อุตสาหกรรมจงัหวัดสตูล   กรรมการ 
8. นางปิยรัตน์  ลัภกิตโร  เกษตรและสหกรณ์จังหวัดสตลู  กรรมการ 
9. นายนพดล  โต๊ะประดู่ แทน ท่องเที่ยวและกีฬาจงัหวัดสตูล กรรมการ 
10. นายจรสั  บ ารุงเสนา ประชาสัมพันธ์จังหวัดสตูล   กรรมการ 
11. นายคัมพร  ทิพากร  ผู้แทนภาคประชาสังคม   กรรมการ 
12. นางสาวธัญรัศม ์ ไตรพันธ์รัชตะ หัวหน้าส านักงานจงัหวัดสตูล   กรรมการและเลขานุการ    
13. นายชัยรัตน์  บุศย์ดี  เลขาธิการหอการค้าจังหวัดสตลู กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
14. นางเบญ็จาทพิย ์ ชูด า  ผอ.กลุ่มงานยุทธศาสตร์และ   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
     ข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด 
     (สนจ.สต.) 

คณะกรรมการฯ ผู้ไม่มาประชุม(ติดภารกิจ/ราชการส าคัญ)  
1. รองผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล       รองประธานกรรมการ 
2. ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดสตูล     รองประธานกรรมการ 
3. ประธานชมรมธนาคารจังหวัดสตลู (ธนาคาร กรุงไทย สาขาสตูล)   กรรมการ     
4. ผู้อ านวยการวิทยาลัยเทคนิคสตูล (ผู้แทนอาชีวศึกษาจังหวัดสตูล)   กรรมการ 
5. นายมานิต กวีรัชต์ ผู้แทนภาคประชาสังคม     กรรมการ  
6. เลขาธิการสภาอุตสาหกรรมจังหวัด     กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
7. เลขาธิการสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจงัหวัดสตลู    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
8. เลขาธิการชมรมธนาคารจงัหวัดสตูล     กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
1. นายหิรัญวัตต์  สืบกระพันธ์ ผู้อ านวยการส านักงานเจ้าท่าภูมิภาค สาขาสตูล 
2. นางสาวเขมิกา สุรัตนเมธากุล แทน ขนส่งจงัหวัดสตลู 
3. นางอรษา  จันทรส์ีด า โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสตลู 
4. นายชูศักดิ ์  โอทาริก  ผู้จัดการประปาส่วนภูมิภาค สาขาละง ู
5. นางสาวจริาพร หวานแก้ว แทน นายกเทศมนตรเีมืองสตลู 
6. นางนงนภัส  เสนีย์วาศน์ แทน ผู้อ านวยการแขวงทางหลวงสตลู 
7. นางสาวณดา  วงษ์ขามธาตุ แทน ผู้อ านวยการส านักงานทรพัยากรธรรมชาติและสิง่แวดลอ้ม 
     จังหวัดสตูล 

/8. นางอัสรีน่า ... 
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8. นางอัสรีน่า  เจ๊ะเลม็  นักวิเคราะหผ์ังเมืองช านาญการ สนง.โยธาธิการและผังเมืองจงัหวัดสตูล 
9. นายพรศักดิ ์  นุรักษ์ภักด ี เจ้าพนักงานป่าไม้อาวุโส สนง.ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม
     จังหวัดสตูล 
10. นายวรโชต ิ  ทวีรัตน์  นักวิชาการสิ่งแวดล้อมปฏิบัติการ สนง.ทรัพยากรธรรมชาติและ 
     สิ่งแวดล้อมจังหวัดสตูล 
11. นางอัสมา  ณ สุวรรณ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ ส านักงานจงัหวัดสตูล 
12. นายเขมรัฐ  หลเีส็น  เจ้าหน้าที่ส านักงานจงัหวัดสตูล 
13. นายสิรปิระภา เหมอืนพะวงศ์ พนักงานบริหารงานทั่วไป ส านักงานจังหวัดสตูล 

เริ่มประชุมเวลา 13.30 น. 
  เมื่อที่ประชุมพร้อม นายเอกรัฐ หลีเส็น ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล ประธานกรรมการ         
ได้กล่าวเปิดการประชุม และด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม 

ระเบียบวาระที่ 1    เรื่องประธานแจ้งท่ีประชุมทราบ 
ประธาน   ส าหรับการประชุม กรอ.จังหวัดสตูลในวันนี้ เป็นการประชุมเพื่อจัดเตรียม

ข้อมูลส าหรับการประชุม กรอ.กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามันที่จะจัดข้ึนที่จังหวัดระนอง   
ระหว่างวันที่ 21 - 22 เมษายน 2565 ที่จะถึงนี้ และเป็นการติดตามความก้าวหน้า           
ในเรื่องส าคัญต่างๆของจังหวัดสตูล และติดตามเรื่องต่างๆตามระเบียบวาระการประชุม
ที่ทางฝ่ายเลขานุการได้จัดท าข้ึนตามเอกสารที่ท่านได้รับ รวมถึงข้อเสนอจากภาคเอกชน
เพื่อให้ที่ประชุมพิจารณาหารือกันต่อไป  

มติท่ีประชุม รับทราบ 

ระเบียบวาระที่ 2     เรื่องรับรองรายงานการประชุมฯ ครั้งท่ี 1/2565 เมื่อวันท่ี 7 มกราคม 2565 
ฝ่ายเลขานุการ   ส านักงานจังหวัดสตูลในฐานะฝ่ายเลขานุการ ได้จัดท ารายงานการประชุม

คณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจ (กรอ.)       
จังหวัดสตูล ครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2565 เสร็จเรียบร้อยแล้ว ซึ่งรายงาน     
การประชุมมีทั้งหมดจ านวน 24 หน้า ประเด็นหลักๆ มีดังนี้ รายงานสภาวะทาง
เศรษฐกิจของจังหวัดสตูล ข้อมูลเศรษฐกิจของแต่ละภาคและจังหวัดสตูล สถานการณ์
การค้าชายแดน สถานการณ์การท่องเที่ยวของจังหวัดสตูล โครงการสะพานสตูล – เปอร์ลิส 
(Andaman Gateway) การติดตามโครงสร้างพื้นฐานระบบประปาเพื่อเพิ่มก าลัง       
การผลิตน้ าประปาให้ครอบคลุมและทั่วถึง โดยเฉพาะในเขตพื้นที่ชนบทที่อยู่ห่างไกล 
และข้อเสนอต่างๆของภาคเอกชนรวม 6 ข้อเสนอ จึงขอให้คณะกรรมการฯ ตรวจสอบ
รายงาน การประชุม หากต้องการแก้ไขหรือเพิ่มเติมประเด็นใด ขอให้แจ้งฝ่ายเลขานุการทราบ 
และขอให้ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมฯ ครั้งที่ 1/2565  เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2565 

มติท่ีประชุม ท่ีประชุมรับรองรายงานการประชุม ครั้งท่ี 1/2565 เมื่อวันท่ี 7 มกราคม 2565 

 

 

 

/ ระเบียบวาระที่ 3 ... 



- 3 - 

ระเบียบวาระที่ 3    เรื่องเพ่ือทราบ 
 3.1 เรื่องรายงานสภาวะเศรษฐกิจภาพรวม และสภาวะเศรษฐกิจจังหวัดสตูล 
นางกีรติญา ทิมเมือง คลังจังหวัดสตูล (ชี้แจง)  

  รายงานสภาวะเศรษฐกิจภาคใต้ประจ าเดือนกุมภาพันธ์ 2565 เป็นข้อมูลจาก
ธนาคารแห่งประเทศไทย ดังนี้ เศรษฐกิจภาคใต้ประจ าเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565      
ถือว่ามีแนวโน้มหดตัว เนื่องจากได้รับผลกระทบการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019     
และค่าของครองชีพที่สูงข้ึน เช่นเดียวกับภาคการท่องเที่ยวที่ชะลอตัวลง โดยเฉพาะใน
กลุ่มนักท่องเที่ยวไทย ด้านการผลิตภาคอุตสาหกรรมหดตัวลงเล็กน้อยหลังมีการเร่งส่งออก   
ไปในเดือนก่อน อย่างไรก็ดี การลงทุนภาคเอกชนในหมวดเครื่องจักรและอุปกรณ์ 
โดยเฉพาะภาคการผลิต ยังขยายตัวได้ต่อเนื่อง  
  ในด้านเศรษฐกิจของจังหวัดสตูลประจ าเดือนกุมภาพันธ์ 2565  เครื่องช้ีเศรษฐกิจ
จังหวัดสตูลเดือนกุมภาพันธ์มีสัญญาณหดตัว พิจารณาจาก เครื่องช้ีด้านอุปทานหดตัว
ร้อยละ -26.4 สะท้อนจากดัชนีจากผลผลิตด้านการเกษตรกรรมที่หดตัว ร้อยละ -41.5 
พิจารณาจากปริมาณผลผลิตกุ้งขาว และปริมาณผลผลิตยางพาราหดตัว จากสถานการณ์    
ใบร่วงที่มีการระบาดอยู่ในห้วงนี้ ส่วนด้านยางพารามีการขยายตัวจากความต้องการ     
ที่เพิ่มข้ึน ประกอบกับทางภาครัฐได้ออกมาตรการในการช่วยเหลือเกษตรกรในหลาย
มาตรการ ในขณะที่ดัชนีภาคบริการมีการขยายตัวเพิ่มข้ึนร้อยละ 14.7 เปอร์เซ็นต์    
เกิดจากมาตรการผ่อนคลายทางการเดินทางเข้าประเทศไทย ท าให้นักท่องเที่ยวใน
ประเทศเดินทางเข้ามาในจังหวัดสตูลมากข้ึน รวมถึงมาตรการการกระตุ้นจากภาครัฐ
ด้วยเช่นกัน ดัชนีเศรษฐกิจภาคอุตสาหกรรมขยายตัวข้ึน 3.8 เปอร์เซ็นต์ เนื่อ งจาก
ความต้องการสินค้าอุตสาหกรรมยังมีอย่างต่อเนื ่อง โดยเฉพาะหมวดการผลิต
ผลิตภัณฑ์แร่โลหะอื่นๆ ผลิตภัณฑ์ที่ท าจากโลหะประดิษฐ์ ในส่วนด้านอุปสงค์หดตัวลง       
-3.4 เปอร์เซ็นต์ การลงทุนภาคเอกชนหดตัวลง -9.4 เปอร์เซ็นต์ ด้านการค้า
ชายแดน ขยายตัวเพิ่มข้ึน 16.7 เปอร์เซ็นต์ ส่วนด้านการบริโภคภาคเอกชนหดตัวลง        
-1.3 เปอร์เซ็นต์ และในส่วนสุดท้ายคือด้านการใช้จ่ายภาครัฐมีการขยายตัวเพิ่มข้ึน 
1.7 เปอร์เซ็นต์ ดัชนีรายได้เกษตรกรหดตัวลง -27.8 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งเกิดจากปริมาณ
ยางพารา และกุ้งขาวที่ลดลง ในขณะที่ราคาสินค้าทางเกษตรภาพรวมยังคงสูงขึ้น
ทั้งยางพารา ปาล์มน้ ามันและกุ้งขาว  

นายเอกรัฐ หลีเส็น ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล (ประธาน) 
   ข้อมูลเหล่านี้สอดคล้องกับข้อมูลของภาคใต้และของประเทศหรือไม่ ในส่วนของ

จังหวัดสตูล สถานการณ์ของการลงทุนภาคเอกชนหดตัวลงค่อนข้างมาก มีสาเหตุจากอะไร  

นางกีรติญา ทิมเมือง คลังจังหวัดสตูล 

   ข้อมูลสภาวะเศรษฐกิจจังหวัดสตูลสอดคล้องและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน
กับข้อมูลของภาคใต้และของประเทศ ส่วนสาเหตุที่สถานการณ์การลงทุนภาคเอกชนหด
ตัวลงค่อนข้างมาก มีสาเหตุมาจากการที่นักลงทุนเกิดความเช่ือมั่นที่ ลดลงจาก
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด – 19  และสถานการณ์เศรษฐกิจโลกที่
เปลี่ยนแปลง 
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นายชัยพร เอ้งฉ้วน ประธานหอการค้า 
   การเลี้ยงกุ้งขาว ในปีนี้ถือว่ามีผลผลิตจาก กุ้งขาวดีมากข้ึน โดยเฉพาะในช่วง
 ที่ฝนตก แต่ถ้าเป็นช่วงที่น้ ามีความเค็มมาก ก็จะเป็นช่วงที่หยุดฤดูกาลเลี้ยงกุ้งขาว แต่ปีนี้      
 ผู้เลี้ยงกุ้งขาวหลายรายสามารถเลี้ยงไดต้่อเนื่อง จึงเป็นผลให้ผลผลิตกุ้งขาวมากข้ึนกว่าเดิม 
 โดยผลผลิตกุ้งขาวสามารถเป็นตัวช้ีวัดตัวหนึ่งของแต่ละจังหวัดได้ 
   ส่วนในเรื่องผลผลิตยางพาราในปีนี้ อาจจะดี ข้ึนกว่าเดิม รวมถึงผลผลิต
 ปาล์มน้ ามันที่ราคาอาจจะดีกว่าเดิมเช่นเดียวกัน แต่ประเด็นคือในช่วงนี้มีโจรขโมยปาล์ม
 น้ ามันระบาดเป็นจ านวนมาก ซึ่งถ้าหากเราต้องการให้ผลผลิตปาล์มน้ ามัน ขอ ง จั ง ห วัด    
 มีมาตรฐาน จ าเป็นต้องด าเนินการตาม กฎหมายให้ได้อย่างจริงจัง 

นายเอกรัฐ หลีเส็น ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล (ประธาน) 
  ตามที่ประธานหอการค้าจังหวัดสตูลได้ตั้ งข้อห่วงใยในเรื่องการลักขโมย      
ปาล์มน้ ามันนั้น เมื่อคราวที่มีการประชุมนายอ าเภอและหัวหน้าส่วนราชการในสังกัด
กระทรวงมหาดไทยที่ผ่านมา ได้เน้นย้ าทุกอ าเภอในเรื่องเหล่านี้ รวมถึงนัดประชุมกับก านัน 
ผู้ใหญ่บ้าน ผู้รับซื้อปาล์มน้ ามันต่างๆ เพื่อหามาตรการและวิธีแก้ไขปัญหาเหล่าน้ี เช่น       
การติดกล้องวงจรปิดในสวน หรือสถานที่รับซื้อปาล์มน้ ามัน และมอบหมายให้นายอ าเภอ
ร่วมกับผู้ก ากับการต ารวจภูธรในพื้นที่ร่วมกันสอดส่องดูแลความปลอดภัยให้กับประชาชน 
หากมีข้อมูลให้รายงานมายังผู้ว่าราชการจังหวัด ซึ่งขณะนี้ก็ได้รับรายงานเรื่องดังกล่าวอย่าง
ต่อเนื่อง ทั้งนี้ผู้ว่าราชการจังหวัด ได้ให้ความส าคัญกับปัญหานี้มาพอสมควรแล้ว และคิดว่า
ตอนนีส้ถานการณ์น่าจะดีข้ึนแล้ว อีกทั้งหากเห็นการลักขโมยปาล์มให้รีบแจ้งรายงานทันที  
  ในส่วนเรื่องของอัตราเงินเฟ้อ 4.9 ของจังหวัดสตูล คลังจังหวัดมีความคิดเห็น
อย่างไร 

นางกีรติญา ทิมเมือง คลังจังหวัดสตูล (ชี้แจง)  
  อัตราเงินเฟ้อร้อยละ 4.9 นี้เป็นของเดือนกุมภาพันธ์ 2565  ส่วนของเดือน
มีนาคม 2565 ข้อมูลล่าสุดของอัตราเงินเฟ้อเพิ่มขึ้นร้อยละ 5.3 เนื่องจากสถานการณ์
ทางด้านพลังงาน น้ ามันราคาสูงข้ึนทั่วโลก ในส่วนของระดับประเทศอัตราเงินเฟ้ออยู่ที่   
ร้อยละ 5 ข้ึนไป และประเทศสหรฐัอเมริกาอัตราเงินเฟอ้อยู่ที่รอ้ยละ 7.5 เมื่อเดือนกอ่น 
แต่ในประเทศจีนอัตราเงินเฟ้อไม่ถึงร้อยละ 1 ในเรื่องของอัตราเงินเฟ้อ ต้องมีอัตราอยู่ในจุด    
ที่พอดีไม่มากไม่น้อยจนเกินไป และอย่าให้เกินร้อยละ 10 ข้ึนไป 

มติท่ีประชุม รับทราบ 

 3.2 เรื่องสถานการณ์การค้าชายแดน 

นางสายช่อ อังศุพาณิชย์ พาณิชย์จังหวัดสตูล (ชี้แจง) 
  ขอรายงานสภาวะการค้าในเดือนกุมภาพันธ์ 2565 ดังนี้ 

    1. ภาวะการส่งออกสินค้า 
 ในเดือนกุมภาพันธ์ 2565 มีมูลค่าส่งออกสินค้าจ านวน 3,974,862.93 บาท 

ลดลงจากเดือนที ่แล ้ว จ านวน 2 ,452,594.49 บาท  คิดเป็นร้อยละ 38.16  
(มกราคม 2565 จ านวน 6,427,457.42 บาท)  
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2. ภาวะการน าเข้าสินค้า 
 ในเดือนกุมภาพันธ์ 2565 มีมูลค่าน าเข้าสินค้า จ านวน 35,196,183.15 บาท 

เพิ่มข้ึนจากเดือนที่แล้ว จ านวน 3,968,267.26 บาท คิดเป็นร้อยละ 12.71 (มกราคม 
2565 จ านวน 31,227,915.89 บาท)  

   สินค้าส่งออกท่ีส าคัญ  ได้แก่ อิฐก่อสร้าง มูลค่า 1.77 ล้านบาท, ปลาทูแขก
 ทั้งตัวแช่เย็น มูลค่า 1.14 ล้านบาท , หอมหัวเล็ก มลูค่า 0.67 ล้านบาท, ปลาโอทั้งตัวแช่เย็น 
 มูลค่า 0.25 ล้านบาท และปลาตาโตทัง้ตัวแช่เย็น มูลค่า 0.09 ล้านบาท  

  สินค้าน าเข้าท่ีส าคัญ  ได้แก่ ปลากะพงขาวทั้งตัวแช่เย็น มูลค่า 14.84 ล้านบาท, 
เครื่องหีบผลปาล์มพร้อมอุปกรณ์ มูลค่า 13.84 ล้านบาท, แมงดาจานทั้งตัวแช่เย็น 
มูลค่า 1.19 ล้านบาท, หอยลายมีชีวิต มูลค่า 1.01 ล้านบาท และปั๊มน้ าหอยโข่ง มูลค่า 
0.79 ล้านบาท                    

ตารางแสดงการเปรียบเทียบสถิติมูลค่ารวมการค้าไทย – มาเลเซีย ด้านจังหวัดสตูล ปี 2562 – 2565 
 

เดือน 
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 

มูลค่ารวม 
+ ได้ดุล 
- ขาดดุล 

มูลค่ารวม 
+ ได้ดุล 
- ขาดดุล 

มูลค่ารวม 
+ ได้ดุล 
- ขาดดุล 

มูลค่ารวม 
+ ได้ดุล 
- ขาดดุล 

มกราคม 47.30 -9.36 70.10 -9.82 32.86 -22.86 37.65 -24.80 
กุมภาพันธ์ 28.85 -9.45 42.59 -25.67 32.72 -20.72 - - 
มีนาคม 41.71 -13.19 30.08 -16.10 40.73 -32.57 - - 
เมษายน 39.60 -13.64 25.79 -16.55 37.56 -26.18 - - 
พฤษภาคม 38.56 -26.34 34.04 -18.28 527.89 -22.41 - - 
มิถุนายน 21.90 -15.64 44.28 -26.18 29.11 -23.09 - - 
กรกฎาคม 39.60 -24.96 48.40 -34.52 27.14 -21.14 - - 
สิงหาคม 33.50 -25.20 42.15 -35.57 19.39 -16.23 - - 
กันยายน 41.89 -13.61 43.33 -34.51 29.04 -24.12 - - 
ตุลาคม 49.42 -20.72 52.81 -44.27 35.25 -27.35 - - 
พฤศจิกายน 42.29 -19.21 55.67 -41.65 63.13 -51.15 - - 
ธันวาคม 47.12 -20.90 49.95 -35.83 71.73 -61.29 - - 

รวม 471.74 -212.22 539.19 -338.95 946.55 -349.11 37.65 -24.80 

มติท่ีประชุม       รับทราบ      

 3.3 เรื่องสถานการณ์การท่องเท่ียวจังหวัดสตูล 
นายนพดล โต๊ะประดู่  (แทน) ท่องเท่ียวและกีฬาจังหวัดสตูล (ชี้แจง)  

  สถานการณ์ด้านการท่องเที่ยวและจ านวนของผู้มาเยี่ยมเยือนและรายได้
จากการท่องเที่ยวของจังหวัดสตูลแบ่งเป็นสองระยะ ระยะที่หนึ่งคือตั้งแต่เดือนมกราคม 
2565 เป็นต้นมา สรุปได้สองเดือนตามตารางน าเสนอ ภาพรวมจะเป็นนักท่องเที่ยวไทย
มากกว่านักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ ที่อาจจะมีบ้างที่เดินทางต่อมาจากจังหวัดภูเก็ตทางเรือ  

   ในส่วนของนักท่องเที่ยวที่เข้ามาทอ่งเที่ยวที่เกาะหลเีป๊ะจ านวน 122,078 คน 
 ซึ่งนับรวมตั้งแต่เดือนตุลาคม 2564 แต่หากคิดเฉพาะจ านวนนักท่องเที่ยวตั้งแต่เดือน
 มกราคม 2565 - วันที่ 9 เมษายน 2565 จ านวนนักท่องเที่ยวมีทั้งหมด 72,573 คน  
 

 

/ ซึ่งมีรายได้ ... 
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 ซึ่งมีรายได้จากการท่องเที่ยวจ านวน 1,035.4 ล้านบาท ข้อมูลเพิ่มเติมคือ จ านวน
 นักท่องเที่ยวที่เข้ามาท่องเที่ยวจังหวัดสตูลมีจ านวนที่เพิ่มข้ึนจากปีที่แล้ว 51 เปอร์เซ็นต์  แล ะ
 มีแนวโน้มที่จะเพิ่มข้ึนอีกจากระยะเวลาสองเดือนหลังจากนี้  

ตารางสรุปสถานการณ์ด้านการท่องเท่ียว จ านวนผู้เยี่ยมเยือน และรายได้จากการท่องเท่ียว 

จังหวัดสตูล ประจ าปี พ.ศ.2565 

ที่มา : กองเศรษฐกจิการท่องเที่ยวและกีฬา กระทรวงการทอ่งเที่ยวและกีฬา 

มติท่ีประชุม       รับทราบ 

 3.4 ประกาศส านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ เรื่อง แนวทางปฏิบัติส าหรับ     
    การน าข้อตกลงคุณธรรมมาใช้กับโครงการร่วมลงทุนท่ีด าเนินการตามพระราชบัญญัติ    
    การร่วมลงทุนระหว่างภาครัฐและเอกชน พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2564 

นางธัญรัศม์  ไตรพันธ์รัชตะ  หัวหน้าส านักงานจังหวัดสตูล  
  ด้วยคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2564 รับทราบและ

เห็นชอบตามที่คณะกรรมการนโยบายการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชนเสนอ เรื่อง 
แนวทางปฏิบัติส าหรับการน าข้อตกลงคุณธรรมมาใช้กับโครงการที่ด าเนินการตาม
พระราชบัญญัติการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน พ.ศ.2562 โดยอนุโลม และต่อมา
ส านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) ได้ด าเนินการออกประกาศ สคร.                 
เรื่อง แนวทางปฏิบัติส าหรับการน าข้อตกลงคุณธรรมมาใช้กับโครงการร่วมลงทุนที่ด าเนินการ
ตามพระราชบัญญัติการร่วมลงทุนระหว่างภาครัฐและเอกชน พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2564                  
โดยมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2564 ซึ่งการก าหนดแนวทางดังกล่าวนั้น               
ก็เพื่อให้เกิดความชัดเจนและเป็นมาตรฐานส าหรับการน าข้อตกลงคุณธรรมมาใช้กับ  

 
 

/ โครงการ ... 

เดือน 
อัตราการ 
เข้าพัก 

(ร้อยละ %) 

จ านวน 
นักท่องเที่ยว 

ชาวไทย 
(คน) 

จ านวน 
นักท่องเที่ยว
ชาวต่างชาติ 

(คน) 

จ านวน 
นักท่องเที่ยว 

(คน) 

รายได้จาก
การท่องเที่ยว 

ชาวไทย  
(ล้านบาท) 

รายได้จากการ 
ท่องเที่ยว 

ชาวต่างชาติ  
(ล้านบาท) 

รายได้จาก
การท่องเที่ยว 
(ล้านบาท) 

มกราคม 45.21 117,343 784 118,127 488.97 3.49 492.5 
กุมภาพันธ์ 50.35 127,178 873 128,051 538,98 3.96 524.9 
มีนาคม - - - - - - - 
เมษายน - - - - - - - 

พฤษภาคม  - - - - - - - 
มิถุนายน - - - - - - - 
กรกฎาคม - - - - - - - 
สิงหาคม - - - - - - - 
กันยายน - - - - - - - 
ตุลาคม - - - - - - - 

พฤศจิกายน - - - - - - - 
ธันวาคม - - - - - - - 

รวม 47.78 244,521 1,657 246,178 1,027,95 7.45 1,035.4 
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โครงการร่วมลงทุนที่ด าเนินการตามพระราชบัญญัติการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน 
พ.ศ. 2562 ทั้งนี้เพื่อป้องกันการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐส าหรับหน่วยงานของ
รัฐที่ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างหรือการร่วมลงทุนภายใต้กฎหมายอื่นนอกเหนือจาก
พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560  

   จังหวัดสตูลจึงขอน าเรียนต่อที่ประชุมเพื่อทราบและถือปฏิบัติต่อไป 

มติท่ีประชุม รับทราบ 

ระเบียบวาระที่ 4    เรื่องสืบเน่ืองและติดตามโครงการส าคัญของจังหวัดสตูล 
       4.1 ความก้าวหน้าโครงการศึกษาออกแบบความเหมาะสมด้านเศรษฐกิจ วิศวกรรม 
   และผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการก่อสร้างสะพาน Andaman Gateway  
   (สะพานสตูล - เปอร์ลิส)  

นางนงนภัส เสนีย์วาศน์ ผู้แทน แขวงทางหลวงสตูล 
   ความคืบหน้าของโครงการศึกษาออกแบบความเหมาะสมด้านเศรษฐกิจ 

วิศวกรรม และผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการก่อสร้างสะพาน Andaman Gateway 
(สะพานสตูล -เปอร์ลิส) มีดังนี้  

   เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2565 นายธนัตถ์ รามแก้ว พร้อมด้วย นายเอกชัย 
เถรว่อง ผู้อ านวยการศูนย์อนุรักษ์ป่าชายเลนที่ 24 ต ามะลังสตูล นายสุทธิศักดิ์ เตะปูยู 
นายกองค์การบริหารส่วนต าบลปูยู นายฟารุก เตะปูยู รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลปูยู 

 นายปอดี เตะปูย ูประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลปูยู ลงพื้นที่ส ารวจจุดก่อสร้าง
สะพาน สตูล - เปอร์ลิส เพื่อศึกษาการออกแบบความเหมาะสมด้านเศรษฐกิจ วิศวกรรม 
และผลกระทบสิ่งแวดล้อม เพื่อเป็นเส้นทางเช่ือมโยงจากฝั่งทะเลบริเวณต าบลต ามะลัง 
อ าเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูลไปยังรัฐเปอร์ลิส ประเทศมาเลเซีย 

นายเอกรัฐ หลีเส็น ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล (ประธาน) 
   ความคืบหน้าของการตั้งงบประมาณในการศึกษาความเป็นไปได้ดังกล่า ว 

พอจะทราบหรือไม่ ทางจังหวัดสตูลก็รออยู่ 

นางนงนภัส เสนีย์วาศน์ ผู้แทน แขวงทางหลวงสตูล 
   ขณะนี้ ส านักแผนงาน กรมทางหลวง ไดป้ระสานเพื่อขอเอกสารที่เกี่ยวข้อง

เพิ่มเติมเพื่อจัดท าข้อมูลเสนอของบประมาณในปี พ.ศ. 2566 

มติท่ีประชุม รับทราบ และขอให้แขวงทางหลวงสตูลติดตามความคืบหน้าและรายงานต่อท่ีประชุม 
กรอ.จังหวัดสตูล เป็นระยะ 

 4.2 ติดตามโครงสร้างพ้ืนฐานระบบประปา เพ่ือเพ่ิมก าลังการผลิตน้ าประปาให้     
         ครอบคลุมและท่ัวถึง โดยเฉพาะในเขตพ้ืนท่ีชนบทท่ีอยู่ห่างไกล (พ้ืนท่ีต าบล

   สาคร อ าเภอท่าแพ / พ้ืนท่ีต าบลนาทอน อ าเภอทุ่งหว้า) 

นายชูศักด์ิ โอทาริก ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค สาขาละงู 

   ขอรายงานความคืบหน้าของโครงการ ซึ่งอยู่ในแผนงานงบประมาณปี     
พ.ศ. 2566 เรียบร้อยแล้ว โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย 

 

/ ทั้งนี้ขอ ... 
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       โดยขอสรุปปญัหาและล าดับข้ันตอนที่ยังไม่แล้วเสรจ็ ดังนี้ คือ  
   1. เรื่องของการขอใช้ที่ดิน จ านวน 6 ไร่  
   2. การขออนุญาตเข้าท าประโยชน์ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติเพื่อเป็นแนววางท่อ

ส่งน้ าประปา  
   ทั้งนี้ ขอความกรุณาหน่วยงานที่เกี่ยวข้องช่วยเร่งรดัให้แลว้เสรจ็ในการขอรบั

การพิจารณางบประมาณในปีนี้ด้วย น าเรียนท่านประธานและที่ประชุมเพื่อโปรดทราบ 

นายเอกรัฐ หลีเส็น ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล (ประธาน) 
   โครงการก่อสร้างสถานีจ่ายน้ านาทอน (แห่งใหม่) ในพื้นที่ต าบลนาทอน 

ต าบลทุ่งบุหลัง ต าบลขอนคลาน อ าเภอทุ่งหว้า ยังคงเป็นเรื่องที่ต้องด าเนินการอีกหลาย
ข้ันตอน เพราะยังไม่แล้วเสร็จในหลายๆเรื่อง เช่น การขอใช้ประโยชน์พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ 
ตามที่ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค สาขาละงู ได้น าเรียนต่อที่ประชุม ดังนั้น ขอให้หน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ส านักงานที่ดินจังหวัดสตูล ที่ท าการปกครองจังหวัดสตูล ส านักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสตูล เร่งรัดด าเนินการ โดยเฉพาะเรื่องการขออนุญาต
ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาตทิี่เป็นป่าบก  

นายพรศักด์ิ นุรักษ์ภักดี แทน ผู้อ านวยการส านักงานทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อมจังหวัดสตูล 
   ส าหรับการจัดท ารายงานการตรวจสภาพป่า ขณะนี้อยู่ระหว่างการจัดท าแผนที่
 ของส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 13 (สงขลา) และหลังจากนั้นทางส านักจัดการทรัพยากร 
 ป่าไม้ที่ 13 (สงขลา) จะส่งให้ส านักงาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสตูล และ
 ข้ันตอนหลังจากนั้น จะมีการประชุมพิจารณาของกรมป่าไม้ โดยจะใช้ระยะเวลาไม่นาน 

นายเอกรัฐ หลีเส็น ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล (ประธาน) 
   ขอให้ผู้อ านวยการส านักงานทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจงัหวัดสตูล 

ติดตามเรื่องอย่างใกล้ชิด โดยขอให้เร่งรัดส านักงานที่ดินจังหวัดสตูลด าเนินการในส่วนที่
เกี่ยวข้องด้วย  

มติท่ีประชุม รับทราบ มอบฝ่ายเลขานุการประสานเร่งรัดการด าเนินการกับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

ระเบียบวาระที่ 5    เรื่องเพ่ือพิจารณาของคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพ่ือพัฒนาและแก้ไข 
            ปัญหาทางเศรษฐกิจ (กรอ.) จังหวัดสตูล 

       5.1 การสรา้งแลนด์มาร์ค (Land Mark) การท่องเท่ียวจังหวัดสตูล ท่ีเป็นสากล  
    (สภาอุตสาหกรรมจังหวัดสตูล/ หอการค้าจังหวัดสตูล) 

นายชวรณ สุธาพาณิชย์ ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดสตูล 
  การสร้างแลนด์มาร์คในจังหวัดสตูล ขอให้ข้อเสนอแนะดังนี้  
  (1)  ขอให้มีการสร้างแลนด์มาร์คในรูปแบบที่ทันสมัยมากขึ้น เช่น ลานกั้งที่
ต าบลตันหยงโป ซึ่งยังขาดความร่มรื่นของต้นไม้ จึงขอเสนอแนะให้เปิดโอกาสให้ผู้ที่มี
ความเช่ียวชาญหรือคนรุ่นใหม่ ซึ่งเป็นกลุ่มเป้าหมายหลักในพื้นที่นั้นช่วยกันออกแบบ 
  (2) ขอให้มีการรวบรวมข้อมูลแหล่งท่องเที่ยวส าคัญในจังหวัดและ
ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในพื้นที่ได้ทราบมากข้ึนด้วย เพื่อเป็นฐานข้อมูลในการ
แนะน านักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวได้ โดยอาจจะรวบรวมหรือแยกเป็น 
Route การท่องเที่ยวต่าง ๆ แบบ one day trip   

/ (3) ขอให้มี ... 
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  (3) ขอให้มีการแก้ไขปรับพิกัดสถานที่ท่องเที่ยวของจังหวัดสตูลใน Google 
map ให้มีความถูกต้องแม่นย า ซึ่งอาจจะท าให้จ านวนนักท่องเที่ยวเพิ่มมากข้ึน เนื่องจาก
โดยปกติทั่วไปแล้ว เวลาที่นักท่องเที่ยวเดินทางมาท่องเที่ยวด้วยตนเองโดยไม่ได้ผ่าน
บริษัททัวร์ เขาจะหาแหล่งท่องเที่ยวจาก Google Maps โดยข้อมูลการใช้งานของ 
Google Maps ปกติแล้วหากเราจะค้นหาสถานที่ท่องเทีย่วในแอพพลิเคช่ันน้ีนั้นก็จะแบง่
ประเภท เช่น ร้านกาแฟ ร้านอาหาร แต่เมื่อค้นหาแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่จังหวัดสตูล พิกัด
ของแหล่งท่องเที่ยว มักจะไปปรากฏข้ึนที่เกาะลังกาวี ประเทศมาเลเซียเป็นส่วนใหญ่ 

นายเอกรัฐ หลีเส็น ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล (ประธาน) 
   ในเรื่องแลนด์มาร์ค เห็นด้วยเป็นอย่างยิ่งว่า จังหวัดสตูลยังไม่มีแลนด์มาร์ค  
 ที่สะดุดตา อาจจะต้องตั้งคณะท างานข้ึนมา 1 ชุดเพื่อดูแลในเรื่องการออกแบบแลนด์มาร์ค 
 โดยขอให้ภาคเอกชนเสนอตัวเข้ามาช่วยในการออกแบบร่วมกับส านักงานโยธาธิการและ
 ผังเมืองจังหวัดสตูล ซึ่งมีที่ปรึกษาในการออกแบบของกรมโยธาฯ คอยให้ค าแนะน าอยู่ 

มติท่ีประชุม     รับทราบ และจะด าเนินการหารือเพ่ือตั้งคณะท างานต่อไป 

5.2 ระบบขนส่งมวลชน ปัญหาส าคัญของรถโดยสาธารณะ จุดจอดรถ เพ่ือรองรับ               
      การท่องเท่ียว จังหวัดสตูล  

นายชัยพร เอ้งฉ้วน ประธานหอการค้าจังหวัดสตูล 
   จังหวัดสตูลยังมีความไม่พร้อมในเรื่องระบบขนส่งมวลชนในพื้นที่จังหวัด 

เพื่อการเดินทางไปยังแหล่งท่องเที่ยวต่าง ๆ รวมถึงการเดินทางทั่วไปของประชาชน 
นักท่องเที่ยวที่ไม่มีรถยนต์หรือพาหนะส่วนตัว จะไม่สามารถเดินทางไปถึงแหล่ง
ท่องเที่ยวได้ ในประเด็นนี้ หากเรามีการแก้ไขปัญหาโดยการใช้รถทัวร์ ในการท าเป็น 
Route การท่องเที่ยวจากต ามะลัง ไปจนถึงแหล่งท่องเที่ยวในอ าเภอทุ่งหว้า โดยมีจุดพักรถ
ตามสถานที่ต่างๆที่เหมาะสม รวมถึงมีเวลาการเดินรถที่แน่นอนชัดเจน จะท าให้เพิ่ม
ศักยภาพของการท่องเที่ยวในจังหวัดสตูลได้ หากเป็นไปได้ก็อยากจะให้จังหวัดสตูล      
มีระบบขนส่งมวลชนที่เข้าถึงสถานที่ท่องเที่ยวในทุกอ าเภอได้มากยิ่งขึ้น  

นางสาวเขมิกา สุรัตนเมธากุล ขนส่งจังหวัดสตูล  
  แนวคิดเรื่องการเดินรถขนส่งสาธารณะเข้าสู่แหล่งท่องเที่ยว ได้ พูดคุย
รายละเอียดและแลกเปลีย่นความคิดเห็นกบัประธานผูป้ระกอบการรุน่ใหมห่อการค้าไทย
Young Entrepreneurs' Chamber of Commerce (YEC) ไว้เบื้องต้นแล้ว ทั้งนี้
ส านักงานขนส่งจังหวัดสตูล ไม่มีปัญหาในการจัดรถขนส่งมวลชนเข้าไปสู่แหล่งท่องเที่ยว    
ของจังหวัดสตูล แต่ประเด็นที่มีปัญหาคือแหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดสตูลยังไม่ชัดเจน 
ประเด็นที่สอง คือ ทัศนคติเรื่องการท่องเที่ยวของคนในพื้นที่จังหวัดสตูลยังไม่เป็นที่
แพร่หลาย เมื่อมีนักท่องเที่ยวเข้ามาเที่ยวที่สตูล ซึ่งส่วนใหญ่จะเดินทางไปเที่ยวที่เกาะหลีเป๊ะ 
แต่ก็ไม่มีข้อมูลว่าหลังจากเที่ยวที่เกาะหลีเป๊ะแล้วจะเดินทางไปเที่ยวที่ไหนในจังหวัดสตูลต่อ 
ดังนั้นการจะเช่ือมเส้นทางรถขนส่งมวลชนเข้าไปยังแหล่งท่องเที่ยวจะเป็นปัญหา
อุปสรรคมาก เพราะว่าแหล่งท่องเที่ยวยังไม่มีความชัดเจน การท่องเที่ยวยังไม่เป็นที่นิยม 
การจัดขนส่งมวลชนเข้าไปรองรับจึงเป็นสิ่งที่ยาก 
 
 

/ในส่วนของ ... 
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    ในส่วนของแหล่งท่องเที่ยวที่เห็นเป็นรูทเส้นทางการท่องเที่ยวและสามารถ
ค้นหาใน Google Map ได้ ทั้งนี้ได้เคยพูดคุยกับผู้ประกอบการรถโดยสารในจังหวัดสตูล
ทราบข้อมูลว่า มีนักท่องเที่ยวบางคนที่เป็นแบ็คแพ็คเกอร์ ช่ืนชอบการท่องเที่ยวแบบ
ธรรมชาติ ซึ่งแหล่งท่องเที่ยวในจังหวัดสตูลมีอยู่หลายแห่งและเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มี
ศักยภาพสูง แต่นักท่องเที่ยวไม่สามารถเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยวนั้นได้เพราะไม่มีข้อมูล  
แหล่งท่องเที่ยวนั้น จึงมีความคิดว่าจะท ารูทการท่องเที่ยว  โดยท าตารางเวลาของรูทการท่องเที่ยว
ให้ชัดเจนที่สามารถก าหนดได้เลยว่า วันนี้ถ้านักท่องเที่ยวเดินทางมาถึงจังหวัดสตูลใน
เวลานี้  จะสามารถเดินทางไปสถานที่ท่องเที่ยวในจังหวัดสตูลด้วยรถโดยสารประเภทไหน    
จะไปอย่างไร ใช้เวลากี่ช่ัวโมง จึงคิดว่าเป็นสิ่งที่ ต้องเพิ่มเติมและเสริมข้ึนมาเพื่อการ
ท่องเที่ยวของจังหวัดสตูล 

นายเอกรัฐ หลีเส็น ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล (ประธาน) 
  เรื่องขนส่งมวลชนเข้าสูแ่หล่งท่องเที่ยว ถือเป็นเรื่องใหญ่อีก 1 เรื่อง โดยมีเรื่อง
ของก าไรและขาดทุนเข้ามาเกี่ยวข้อง นั่นคือจะมีผู้ประกอบการเข้ามาลงทุนด้วยหรือไม่ 
เพราะส่วนใหญ่จะใช้รถส่วนตัวในการเดินทาง จึงค่อนข้างยากที่จะท าให้เกิด แต่ถ้าเน้นการ
ขนส่งมวลชนเข้าไปในแหล่งท่องเทีย่วที่เป็นที่นิยม เช่น รถประจ าทางที่เดินทางไปตันหยงโป  
เราจะหาทางเช่ือมต่อตรงนี้อย่างไร  ส่วนแหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดสตูลนั้นมีความชัดเจน 
แต่ถ้าจะมีรถโดยสารขนส่งสาธารณะเข้ามาลงทุนอาจจะไม่คุ้มค่า แต่ถ้ามีการศึกษาเส้นทาง
เพื่อใช้เป็นเส้นทางรถขนส่งมวลชนไว้ก็ไม่เสียหาย ถือเป็นการเตรียมความพร้อม เพราะ
ส านักงานขนส่งจังหวัดสตูลก็พร้อมที่จะให้การสนับสนุน 

นายชวรณ สุธาพาณิชย์ ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดสตูล 
  แหล่งท่องเที่ยวตันหยงโป มีศูนย์  OTOP แห่งใหม่ ซึ่งมีที่จอดรถอยู่
พอสมควรและรถบัสสามารถเข้าถึงได ้ ถ้าเราเลือกช่องทางว่านักท่องเที่ยวสามารถจอด
รถบริเวณนั้นได้ แล้วก็มีบริการขนส่งจากชุมชน เช่น สามล้อรับจ้าง เอามาเข้าระบบให้
ถูกต้อง ก็อาจจะสามารถจัดรูทการท่องเที่ยว พาไปชมแหล่งท่องเที่ยวของตันหยงโปได้ 
เพราะตันหยงโปมีแหล่งท่องเที่ยวอยู่หลายแหล่ง และการจอดรถที่ศูนย์ OTOP ก็อาจจะ
ท าให้เกิดการกระจ่ายสินค้าและรายได้ของชาวบ้านได้ โดยช่วงวันธรรมดามีรถเข้าออก
ประมาณ 100 คัน ถ้าเสาร์ - อาทิตย์ ประมาณ 200 – 300 คัน ถ้าช่วงเทศกาล 
1,200 คัน (ข้อมูลจาก อบต.ตันหยงโป) และอยากฝากทางโยธาธิการและผังเมือง
จังหวัดสตูลว่า ทางเข้าศูนย์ OTOP ตอนนี้เป็นถนนแค่ 4 เมตร ทางชาวบ้านในพื้นที่    
ขอขยายเป็น 10 เมตรได้หรือไม่ เพราะถ้ากว้างแค่ 4 เมตร รถทัวร์เข้าออกยาก 

นายเอกรัฐ หลีเส็น ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล (ประธาน) 
    ถือเป็นประเด็นข้อเสนอทีร่ับทราบไว้ เพื่อน ามาพูดคุยกันต่อไปในอนาคต 

มติท่ีประชุม รับทราบ และมอบหมายให้ส านักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสตูลพิจารณา
 ด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง 

 

 

 

/5.3 แหล่งเงินทุน ... 
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 5.3 แหล่งเงินทุนส าหรับธุรกิจท่องเท่ียว เพ่ือเตรียมรับการเปิดฤดูกาลการท่องเท่ียว   

นายชัยพร เอ้งฉ้วน ประธานหอการค้าจังหวัดสตูล       
  สืบเนื่องจากการที่ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลังได้เดินทางมาตรวจ
ราชการในพื้นที่  และร่วมประชุมกับส่วนราชการและหน่วยงานในพื้นที่ ซึ่งมีส านักงาน
คลังจังหวัดสตูลเข้าร่วมประชุมด้วยนั้น ท่านผู้ตรวจราชการฯ ได้ให้แนวคิดในการฟื้นฟู
และส่งเสริมการท่องเที่ยว  โดยให้มีการผ่อนคลายมาตรการทางการเงินมากยิ่งข้ึน เช่น 
มาตรการของเครดิตบูโร การขยายเวลาในการช าระหนี้  การพักช าระหนี้ การผ่อน 
ดอกเบี้ย ฯลฯ และที่ส าคัญในการประชุมดังกล่าวทางจังหวัดสตูลได้มีการเสนอเรื่อง
ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ในพื้นที่ โดยเฉพาะการส่งเสริมผลิตภัณฑ์ในกลุ่มคนที่ติดเครดิตบูโร   
ซึ่งในส่วนน้ี เราอาจจะส่งเสริมผู้ประกอบการที่มีความสามารถ เน้นสินค้าที่มีเอกลักษณ์ 

นางกีรติญา ทิมเมือง คลังจังหวัดสตูล        
  ขออนุญาตน าเรียนเพิ่มเติม ในวันที่ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง
เดินทางตรวจราชการนั้น ได้ร่วมพูดคุยกับผู้ประกอบการด้วย ส่วนใหญ่จะติดในเรื่องของ
เครดิตบูโร ซึ่งทางท่านผู้ตรวจฯ เป็นบอร์ดร่วมใน SME ของประเทศ โดยต้องการที่จะ
ช่วยผู้ประกอบ แต่ติดเงื่อนไขดังกล่าว จึงจะให้ทาง SME ของจังหวัดจัดประชุมและ
หาทางน า Local Product ผลิตภัณฑ์ของจังหวัดสตูลน าเสนอเข้าไปยังส่วนกลางและ
เสนอเงื่อนไขเข้าไปด้วย โดยที่ท่านจะหาช่องทางในการช่วย เช่นจะขยายระยะเวลา 
สัญญา ลดเงินต้น ลดดอกเบี้ย โดยเงื่อนไขนี้น้ันให้แล้วเสร็จภายในหนึ่งเดือน 

นายชวรณ สุธาพาณิชย์ ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดสตูล     
  ขออนุญาตเสริมในเรื่องนี้ จริงๆแล้วผู้ประกอบการเราไม่ได้จะไม่อยากช าระหนี้ 
แต่หากดูตามสถานการณ์แล้ว ตามร้านค้าก็อยากจะขายได้และน าเงินมาจ่ายเงินกู้
ดังกล่าว แต่ไม่มีผู้ใช้บริการหรือลูกค้า จึงท าให้ไม่มีเงินมาช าระหนี้ดังกล่าว อาจแก้ไขปัญหา
โดยการยืดระยะเวลาการผ่อนช าระหนี้ หรือจ่ายเฉพาะดอกเบี้ย แล้วเมื่อเปิดแหล่ง
ท่องเที่ยวแล้วค่อยช าระที่เหลือ และในการคัดเลือกสถานที่ท่องเที่ยว จะต้องให้ทาง 
SME Bank ลงพื้นที่ไปดูว่าใครมีศักยภาพจริง ๆ หรือใครอาจจะกู้แล้วไปใช้ช าระหนี้     
ตัวอื่น โดยที่ไม่ได้เตรียมที่จะประกอบอาชีพในอนาคต 

ประธาน   ขอให้ท่านคลังจังหวัดสตูล รับไปประสานการด าเนินการต่อไป เพราะ
 ผู้ประกอบการในบ้านเราติดเครดิตบูโรเยอะ ท าให้ไม่สามารถท าธุรกรรมทางการเงินกับ
 ธนาคารต่าง ๆ ได ้

มติท่ีประชุม รับทราบ มอบหมายส านักงานคลังจังหวัดสตูลประสานด าเนินการต่อไป 

 5.5 ความปลอดภัยของนักท่องเท่ียว ในการเดินทางเข้ามาท่องเท่ียวในจังหวัดสตูล  

นายชวรณ สุธาพาณิชย์ ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดสตูล  
    การท่องเที่ยวของจังหวัดสตูล ควรให้ความส าคัญกับความปลอดภัยของ

นักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามาท่องเที่ยว ซึ่งจังหวัดควรมีมาตรการสร้างความปลอดภัยให้
นักท่องเที่ยว เช่น การรวบรวมเบอร์โทรศัพท์ของชุมชนท่องเที่ยวนั้น ๆ ยกตัวอย่างของ
จังหวัดพัทลุง มี QR Code ส าหรับการแจ้งเรื่องร้องทุกข์ ถ้าเรารวบรวมข้อมูลที่ส าคัญ
กับการเดินทางท่องเที่ยวได้ก็จะเป็นสิ่งที่ดี  

/ นายเอกรัฐ ... 
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นายเอกรัฐ หลีเส็น ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล (ประธาน) 
   ความปลอดภัยของนักท่องเที่ยว เราให้ความส าคัญอยู่แล้ว โดยเฉพาะแหล่ง

ท่องเที่ยวที่มีเอกภาพ เช่น ล่องแก่งวังสายทอง ที่รับรองความปลอดภัยให้กับประชาชน
และนักท่องเที่ยว ความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวมีความส าคัญ คนที่มาเที่ยวต้องการ
ความปลอดภัยทั้งร่างกาย ทรัพย์สิน นอกจากนี้ต้องจัดให้มีความปลอดภัยของระบบ            
เช่นความปลอดภัยของเรือ ความปลอดภัยของรถ ความปลอดภัยในการเดินทาง                
ระบบการแพทย์ฉุกเฉิน ทุกภาคส่วนต้องช่วยกันให้ความส าคัญ 

มติท่ีประชุม  รับทราบ 

     5.6 การปรับปรุงแก้ไขผังเมืองรวมจังหวัด 

นายชวรณ สุธาพาณิชย์ ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดสตูล  
   ผังเมืองที่เราใช้อยู่คือผังเมืองของป ีพ.ศ. 2560 ซึ่งจากการประสานงานกับ
ส านักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสตูลทราบว่าขณะนี้มีผังเมืองของปี 2565               
ซึ่งเป็นผังนโยบายแล้ว หากมีการน าผังนโยบายมาใช้ในจังหวัดสตูลจะเป็นสิ่งที่ดีมาก 
เพราะสามารถพัฒนาไปได้ในหลายด้าน เช่น ด้านอุตสาหกรรม ด้านการท่องเที่ยว 
โดยเฉพาะโซนที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดสตูลที่ไม่สามารถสร้างโรงแรมได้              
ท าได้เพียงที่พักแบบโฮมสเตย์ ไม่เกิน 4 ห้อง รับแขกได้ไม่เกิน 20 คน หากสามารถแก้ไข
ตรงนี้ได้ เมื่อถึงช่วงเปิดเมืองเพื่อการท่องเที่ยว ผู้ประกอบการก็จะสามารถลงทุนในส่วนนี้ได้ 
เช่น บริเวณหาดราไว นาทอน ตันหยงโป ที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวชุมชน จะโดนสั่งห้าม    
ตามกฎหมายผังเมืองว่าห้ามสร้างโรงแรมทุกชนิด อย่างไรก็ตามสภาอุตสาหกรรมจังหวัดสตูล
จะประสานงานกับส านักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสตูลอีกครั้งหนึ่ง 

นายเอกรัฐ หลีเส็น ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล (ประธาน) 
   ในเรื่องนี้ มอบให้ส านักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสตูลดูแล ซึ่งถึง

เวลาแล้วที่ผังเมืองต้องคุยกันในแต่ละที่ว่าควรจะมีการปรับอะไรอย่างไร เพราะในขณะนี้
สามารถแก้ไขได้ทุกปี 

นางอรษา จันทร์สีด า โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสตูล 
   จังหวัดสตูล มีผัง เมืองรวมจังหวัดที่ประกาศใช้อยู่แล้วเมื่อวันที่  21  
เมษายน 2560 ในขณะที่ประกาศเราก็มีการปรับปรุงผัง พอปรับปรุงผังมาซักระยะหนึ่ง 
นโยบายของกรมโยธาธิการและผังเมืองมีการเปลี่ยนแปลง และมี พรบ.ใหม่เกิดข้ึน คือ 
พรบ. พ.ศ.2562 ซึ่งท าให้ผังที่เราปรับปรุงไปนั้นเป็นผังนโยบายแทน  ส่วนแนวทาง       
ในการที่เราจะพัฒนาพื้นที่  คือ เราจะต้องแก้ไขผังเมือง ตาม พ.ร.บ. การผังเมือง พ.ศ. 2562 
โดยต้องแก้ไขในมาตรา 35 ซึ่งสามารถด าเนินการแก้ไขได้ทุกบริเวณโดยมีเงื่อนไข 2 
ประการ คือ  

    1 ต้องเป็นไปตามสภาพการณ์ของสิ่งแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป 
    2. เพื่อประโยชน์สาธารณะ  
 
 

/ หากเงื่อนไข ... 
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   หากเงื่อนไขที่ขอแก้ไขเฉพาะบริเวณเข้าข่าย 2 ประเด็นนี้ก็สามารถแก้ไขได้
ตลอดเวลา ซึ่งจะเร็วกว่าที่จะไปท าการปรับปรุงผัง เพราะผังที่เราประกาศใช้บังคับใน
ขณะนี้ไม่หมดอายุ ยังคงใช้ต่อไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงผังใหม่  ดังนั้น ตรงไหนที่
เห็นว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงในสาระส าคัญ เช่น เรื่องการใช้ประโยชน์ของที่ดิน ที่ไม่
เป็นไปตามที่ควรจะพัฒนาเมือง หรือเรื่องของเศรษฐกิจที่เติบโตข้ึน ไม่สอดคล้องกับ
นโยบายของจังหวัด สามารถท าเรื่องมาเพื่อขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงได้ ระยะเวลาก็สั้นลง
กว่าการปรับปรุงผังเมือง 

   ในการนี้ ส านักงานโยธาธิการและผังเมืองจะแจ้งเวียนให้ทราบอีกครั้ง 
เพราะขณะนี้คณะกรรมการผังเมืองมีมติให้มีการปรับปรุงผังเมืองทั่วประเทศ และแก้ไข
มาตรา 35 เหมือนกันหมด ใช้ระยะ 1 ปีจึงจะแล้วเสร็จ  ในการนี้ส านักงานโยธาธิการ
และผังเมืองจังหวัดสตูลเตรียมยกร่างส าหรับประเด็นที่ติดขัดกับการพัฒนาจังหวัด       
และจะน าเรียนประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัด ประธานหอการค้าจังหวัด และ
อุตสาหกรรมจังหวัด และภาคส่วนที่เกี่ยวข้องกลุ่มเล็กๆ ก่อน หลังจากนั้นจะน าเรียน     
ในรูปแบบของคณะกรรมการซึ่งมีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธาน และจะส่งเรื่องไปยัง
กรมโยธาธิการและผังเมืองต่อไป จึงน าเรียนต่อที่ประชุมเพื่อโปรดทราบในเบื้องต้น 

นายเอกรัฐ หลีเส็น ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล (ประธาน) 
   ผังเมือง เกี่ยวข้องกับกฎหมายหลายตัว เช่น พรบ.ควบคุมอาคาร ซึ่งของเกาะหลีเป๊ะ  

ทางจังหวัดสตูลก็เดินเรือ่งเป็นระยะอยู่แล้ว ตอนนี้ส่งไปที่กรมโยธาธิการและผังเมืองแล้ว  
รอทางกรมฯ เชิญไปร่วมประชุม  ส่วนเรื่องการแก้ไขผังเมืองในแต่ละปี สภาอุตสาหกรรม
จังหวัดสตูล ได้เสนอข้ึนมาเพื่อตั้งเรื่องว่าเราควรพิจารณาในเรื่องไหน ซึ่งต้องพิจารณาเป็นจุด ไๆป 

มติท่ีประชุม รับทราบ และมอบให้ส านักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสตูลด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง 

 5.7 การพัฒนาท่าเทียบเรือเพ่ือการท่องเท่ียว ต าบลตันหยงโป อ าเภอเมืองสตูล 
       จังหวัดสตูล   

นายหิรัญวัตต์ิ สืบกระพันธ์ ผู้อ านวยการส านักงานเจ้าท่าภูมิภาค สาขาสตูล 

   ขอความเห็นชอบให้ผลักดันโครงการ “การพัฒนาท่าเทียบเรือเพื่อการ
ท่อง เที่ยวต าบลตันหยงโป อ า เภอเมืองสตูล จั งหวัดสตูล” ตามนโยบายของ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาและความต้องการของประชาชนในพื้นที่
ต าบลตันหยงโป โดยความต้องการพัฒนาท่าเทียบเรือแห่งนี้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การ
พัฒนาเมือง การท่องเที่ยว การท่องเที่ยวชุมชน และยังเช่ือมโยงการคมนาคมขนส่งทางน้ า
ที่สามารถสร้างรายได้จากการท่องเที่ยวเกาะลังกาวี ประเทศมาเลเซีย และเกาะตะรุเตา 
จังหวัดสตูล ทั้งยังเป็นการเช่ือมโยงเส้นทางการท่องเที่ยวหาดทะเลตันหยงโป สันหลังมังกร 
และเช่ือมโยงเส้นทางการทอ่งเที่ยวในเขตตัวเมืองสตูล โดยจะเป็นการกระจายรายได้จาก
เกาะหลีเป๊ะ อ าเภอละงู จังหวัดสตูล มายังพื้นที่การท่องเที่ยวในเขตอ าเภอเมืองสตูล ซึ่งใน
อนาคตการพัฒนาท่าเทียบเรือดังกล่าวนี้จะสามารถรองรับกลุ่มเรือที่มีขนาดใหญ่กินน้ าลึก 
ประเภทเรือครุยส์ เรือซูเปอร์ยอร์ช และเรือเฟอร์รี่ เป็นต้น  ในการนี้ ได้มอบหมายให้
ส านักงานเจ้าท่าภูมิภาค สาขาสตูล เป็นหน่วยงานรับผิดชอบในการส ารวจ และศึกษา  
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 ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) และออกแบบท่าเทียบเรือพร้อมอาคารผู้โดยสารให้มี
มาตรฐานและรูปแบบที่ทันสมัยสอดคล้องกับอัตลักษณ์ของจังหวัดสตูล  เ ช่น              
มีประภาคาร หอคอยชมพระอาทิตย์ตกสองแผ่นดิน(ไทย-มาเลเซีย) วงเงินงบประมาณ 
80 ล้านบาท งบผูกพัน ๒ ปี พ.ศ.๒๕๖๗ และ พ.ศ. ๒๕๖๘ โดยจะขอรับการสนับสนุน
งบประมาณจากกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน จึงขอความเห็นชอบให้น าเรื่องการพัฒนา
ท่าเทียบเรือ  เพื่อการท่องเที่ยว ต าบลตันหยงโป อ าเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูลเข้าสู่วาระ   
การประชุมของคณะกรรมการ กรอ. กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน ครั้ง ที่ 3/2565 
ในวันที่ 20-21 เมษายน 2565 ณ จังหวัดระนอง ต่อไป 

มติท่ีประชุม เห็นชอบ และมอบหมายให้ฝ่ายเลขานุการแจ้งเรื่องเพ่ือบรรจุเข้าสู่วาระการประชุม 
 กรอ. กลุ่มจังหวัด ต่อไป        

ระเบียบวาระที่ 6    เรื่องอ่ืน ๆ (ถ้ามี)  

 - ไม่มี - 
เลิกประชุมเวลา 16.30 น.    
   
 
       
      (นางอัสมา    ณ  สุวรรณ)  

                                           นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ 
             ผู้บันทึกรายงานการประชุม 

 
 
       

      (นางเบ็ญจาทิพย์ ชูด า)  
          ผู้อ านวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด 
      ผู้ตรวจรายงานการประชุม 


